

# เบสท์เวสเทิร์นลงนามเปิดรีสอร์ทที่เกาะฟูโก๊วก ประเทศเวียดนาม



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย ประกาศการเซ็นสัญญาเตรียมเปิดให้บริการรีสอร์ทริมทะเลบนเกาะฟูโก๊วก หนึ่งในเกาะเขตร้อนที่สวยงามที่อยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเวียดนาม

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เบสท์เวสเทิร์นได้ลงนามเซ็นสัญญากับซีไอโอ กรุ๊ป ประเทศเวียดนาม เพื่อเปิดโรงแรมแห่งใหม่ คือ เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ โซนาซี ฟูโก๊วก รีสอร์ทสวยงาม หรรษา ติดชายหาด ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2562

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ โซนาซี ฟูโก๊วก ตั้งอยู่ริมทะเลชายฝั่งตะวันตกของเกาะฟูโก๊วก ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลสีครามของอ่าวไทยมีห้องพักจำนวนทั้งหมด 565 ห้อง ทุกห้องออกแบบให้มีระเบียงส่วนตัว หรรษาด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี นอกจากนี้ยังมีหลากหลายห้องพักที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของหาดทรายขาวขุ่นไปกับท้องทะเลสีฟ้าและธรรมชาติที่รายล้อม

โดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยห้องพักแบบวิลล่า ตั้งเรียงรายไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่คดโค้งทอดยาวจากอาคารหลักของรีสอร์ทไปจนถึงชายหาด สมบูรณ์แบบเหมาะสำหรับผู้เข้าพักในโอกาสพิเศษต่างๆทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือแม้แต่ผู้เดินทางเป็นหมู่คณะ ห้องอาหารภายในรีสอร์ทนำเสนออาหารท้องถิ่นและนานาชาติให้ผู้เข้าพักได้เลือกอิ่มอร่อย และมีสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าพักเลือกทำเพื่อเพิ่มความสุขในวันพักผ่อน อาทิ จิบเครื่องดื่มชมพระอาทิตย์ตกดินที่บาร์ ออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัย หรือเพลิดเพลินกับการพักผ่อนริมชายหาดหน้ารีสอร์ท

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว

“เกาะฟูโก๊วก นับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่กำลังได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในเอเชีย เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดให้บริการของรีสอร์ทภายใต้แบรนด์เบสท์เวสเทิร์นที่นี่ เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ โซนาซี ฟูโก๊วก โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้ง เน้นความทันสมัย มีสไตล์ สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์เบสท์เวสเทิร์นในภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันนี้ โดยโรงแรมมีกำหนดการเปิดต้อนรับผู้เข้าพักคนแรกเข้าสู่รีสอร์ทในปี 2562”

“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวียดนามกำลังเติบโต และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขสถิติการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจำนวนถึง 10 ล้านคน ในปี 2560 ด้วยชายหาดที่ยังสวยงามตามธรรมชาติ การเติบโตของเศรษฐกิจ มีโครงการก่อสร้างใหม่ๆ และการยกเว้นวีซ่าในบางประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกาะฟูโก๊วก เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม” มร. แบร์ริแวง กล่าวเสริม

เกาะฟูโก๊วกนับเป็นตัวเลือกสำคัญอีกแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับบาหลี ฮาวาย และ ภูเก็ต ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากกว่า 550,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 139,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

เกาะฟูโก๊วกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย อาทิ สวนสัตว์วินเพิร์ลซาฟารีและสวนสนุกวัดดินห์ เคา เจดีย์ ไฮโก๊วก ป่าเขาเขียวชอุ่มและน้ำตกที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด กิจกรรมดำน้ำชมปะการังนับว่าได้รับความนิยมสูงสุด และในอนาคตจะมีบริการกระเช้าลอยฟ้าเพื่อข้ามไปยังเกาะฮอนตัมที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนามบนเกาะฟูโก๊วกกว่า 250 โครงการ รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหนึ่งในนั้นคือการขยายท่าอากาศยานนานาชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4100 โรงแรม\* ในกว่า 100\* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 10 แบรินด์ในเครือที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, and BW Premier Collection® รวมถึงแบรินด์ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด ได้แก่ SureStay®, SureStay Plus® และ SureStay Signature Collection® ณ ปัจจุบัน เบสท์เวสเทิร์น มีประวัติการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมยาวนานกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติการ การขาย การตลาด ซึ่งเปรียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย รวมทั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นรีเวิร์ดส์ที่มีสมาชิกถึง 30 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายคะแนนสะสมได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน มีโรงแรมให้บริการครอบคลุมทั้ง 8\*ประเทศในภูมิภาค และกว่า 100 โรงแรมที่กำลังให้บริการและอยู่ในระหว่างการพัฒนา

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรม หรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศได้ที่

[www.bestwestern.com](http://www.bestwestern.com) สำหรับข้อมูลด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่

[www.bestwesterndevelopers.com](http://www.bestwesterndevelopers.com) หรือติดต่อที่ [asiadevelopment@bestwestern.com](mailto:asiadevelopment@bestwestern.com)

\*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย

โทร: 02 656 1260

ศิริมันัส (เค้ก) เมืองรอด

อีเมลล์: [sirimanas.maungrod@bestwestern.com](mailto:sirimanas.maungrod@bestwestern.com)

อรพรรณ (เอ๋) สรณูวัต

อีเมลล์: [orapan.sornnuwat@bestwestern.com](mailto:orapan.sornnuwat@bestwestern.com)

# # #